

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 2340-QLKH ngày 3-11-1978) và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 11-KHĐT ngày 20-10-1978).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.— Nay giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện khoa học giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục.

Điều 2.— Ủy nhiệm cho các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam xét và quyết định các chuyên ngành đào tạo trên đại học ở Viện khoa học giáo dục phù hợp với điều kiện về cán bộ hướng dẫn và cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện.

Điều 3.— Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1978

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG

CÁC VĂN BẢN KHÁC

THÔNG TƯ của Bộ Y tế số 33-BYT/TT ngày 8-12-1978 hướng dẫn bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp nóng, độc hại trong ngành y tế.

Căn cứ thông tư số 8-LĐ/TT ngày 8-8-1978 của Bộ Lao động, tiếp theo thông tư số 6-BYT/TT ngày 8-2-1975 của Bộ Y tế quy định những nghề được xếp lương nóng, độc hại; thông tư này hướng dẫn bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp nóng, độc hại cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm việc ở các xí nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trong ngành y tế như sau.

1. Bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp nóng, độc hại.

Những cán bộ, nhân viên kỹ thuật như dược sỹ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật... phải trực tiếp làm việc thường xuyên cùng với công nhân ở nơi nóng, độc hại, mà ở nơi đó công nhân được hưởng mức lương nóng, độc hại, thì được hưởng mức phụ cấp nóng, độc hại theo ba mức 5%, 8%, 10% lương cơ bản.

Những cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ khác ở các phòng, ban của xí nghiệp, công ty làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát viên... không phải trực tiếp làm việc thường xuyên cùng với công nhân trong các dây chuyền sản xuất, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ mà có một số thời gian, số ngày nhất định, đến cùng làm việc với công nhân ở nơi được hưởng mức lương nóng, độc hại, thì tùy điều kiện cụ thể để áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật như công nhân sản xuất nơi đó được hưởng, *mà không thực hiện phụ cấp nóng, độc hại.*

Những cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm công tác nghiên cứu, kiểm nghiệm, pha chế, sản xuất thử tại các phòng ban chuyên môn, kỹ thuật, quản lý, nếu hàng ngày phải sử dụng và trực tiếp tiếp xúc với các loại hóa chất độc mạnh, quá nồng độ, vượt tiêu chuẩn quy định, thì được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 0,30đ một ngày theo tinh thần thông tư số 2-TTg ngày 9-1-1963 của Thủ tướng Chính phủ, *mà không áp dụng chế độ phụ cấp 5đ một tháng như nghị định số 59-CP ngày 26-10-1960 của Hội đồng Chính phủ áp dụng cho khu vực hành chính sự nghiệp.*

II. Mức phụ cấp nóng, độc hại.

Theo đặc điểm tổ chức sản xuất và điều kiện lao động của các xí nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trong ngành, sẽ áp dụng hai mức phụ cấp nóng, độc hại như sau :

— Mức phụ cấp nóng, độc hại 5%, áp dụng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải trực tiếp làm việc thường xuyên với công nhân ở nơi nóng, độc hại mà ở nơi đó công nhân được hưởng mức lương nóng, độc hại của các cơ sở sản xuất được phẩm và xí nghiệp được.

— Mức phụ cấp nóng, độc hại 8%, áp dụng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải trực tiếp làm việc thường xuyên với công nhân ở nơi nóng, độc hại mà ở nơi đó công nhân được hưởng mức lương nóng, độc hại của các cơ sở sản xuất hóa được và xí nghiệp hóa được.

Cách tính phụ cấp theo đúng quy định tại thông tư số 17-CĐ/TT ngày 30-11-1974 và thông tư số 20-LĐ/TT ngày 1-8-1960 của Bộ Lao động, cụ thể là :

- Làm việc dưới 2 giờ trong một ngày không được hưởng phụ cấp ;
- Làm việc từ 2 giờ đến 5 giờ tính nửa ngày, nếu trên 5 giờ tính cả ngày.

III. Điều khoản thi hành.

1. Cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng quy định ở trên, được hưởng phụ cấp nóng, độc hại kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1978. Nếu nơi nào đã vận dụng cho hưởng phụ cấp 5đ rồi thì không thực hiện theo thời gian nói trên mà được hưởng phụ cấp nóng, độc hại kể từ ngày nhận được thông tư này.

2. Cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng quy định ở trên, khi áp dụng hưởng mức phụ cấp nóng, độc hại vẫn được thi hành chế độ bồi dưỡng hiện vật theo thông tư số 2-TTg ngày 9-1-1963 của Thủ tướng Chính phủ và theo quyết định số 445-BYT/QĐ ngày 16-10-1974 của Bộ Y tế.

3. Thông tư này chỉ áp dụng cho cán bộ, nhân viên thuộc khu vực sản xuất kinh doanh của ngành y tế.

Những đơn vị sản xuất kinh doanh hiện nay đang vận dụng chế độ phụ cấp 5đ một tháng theo nghị định số 59-CP ngày 26-10-1960 của Hội đồng Chính phủ cho những đối tượng quy định trên trái với thông tư hướng dẫn này đều phải vận dụng theo đúng thông tư này.

4. Căn cứ những điều quy định bổ sung và hướng dẫn trong thông tư này, Tổng công ty dược, Cục vật tư và xây dựng cơ bản, các Sở, Ty y tế hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền mình thực hiện.

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1978

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thư trưởng

Bác sĩ NGUYỄN TĂNG ẤM

HẾT NĂM 1978